



Hàn Quốc... mùa Thu !



Trong vòng 10 năm trở lại, có lẽ không ít các bạn đã, đang từng đêm... nghiền phim bộ Hàn Quốc cho đến nỗi “cảm mạo thương Hàn!!” (có nghĩa là thức khuya coi riết, đến nỗi bị cảm vì thương Hàn Quốc). Từ những cặp tài tử nữ thì quá xinh đẹp, nam thì rất điển trai, lại hào hoa, chung tình như “giám sự Y Trường Trạch” (*Jang-dong-Jun – “All about Eva”*) đã chiếm hẳn cảm tình ái mộ của hầu hết trái tim nữ khán giả!... Cho đến cảnh đẹp tuyệt vời từ Bản Tình Ca Mùa Đông, những bản nhạc phim không chệ vào đâu được và nhất là sự diễn xuất tự nhiên, nhập vai của hầu hết dàn diễn viên, đã làm cho Hàn Quốc trở thành một quốc gia nổi tiếng về du lịch...

Cũng vì lẽ đó mà tôi đã nhủ lòng “nhất định... phải đi một chuyến cho thoả lòng háo hức.” Thế là sau 6 tháng trời chuẩn bị cho một chuyến tour Seoul – Jeju – Busan vào đầu tháng 10/2011, chúng tôi đã có những ngày “Mùa Thu tuyết vời ở Hàn Quốc!”

Ấn tượng đầu tiên: Cái toilette!

Các bạn đừng vội cười. Mà phải nên khâm phục mới đúng. Bước xuống phi trường Incheon, phi trường mới xây của Korea trong vòng 5 năm nay, đã là một sự ngạc nhiên cho mọi người: quá sạch sẽ và tân kỳ: cái



Đẹp đâu kém gì “Đại Trường Kim”



Khách sạn 4* nhưng có đầy đủ tiện nghi, bếp, tủ lạnh, máy giặt và phòng ngủ riêng tại khu trung tâm thành phố

toilette! Các bạn biết không? Toilette có luôn hệ thống rửa... sạch cho bạn sau khi “đại tiện”, từ nút nóng lạnh, cho đến tư thế ngồi, bạn chỉ cần nhấc lên một chút dòng nước sẽ theo đó mà đi đến chỗ... cần phải rửa sạch (Haha, cách thiết kế này rất thích hợp cho những ai bị... “bệnh trĩ!” – tôi nói thật tình đấy!) Trong 1 dãy toilette của phụ nữ, sẽ có một cái vẽ bông hoa, chim bướm ở cánh cửa: xin thưa, đó là toilette dành cho trẻ em. Bên trong sẽ có hai cái bồn cầu: 1 cái dành cho bà mẹ, một cái nhỏ hơn dành cho trẻ em, và một bồn rửa tay thấp nhỏ bên cạnh nữa. Nhìn vào ai cũng cảm thấy sự tiện lợi và ưu ái dành cho trẻ nhỏ. Chưa hết đâu, khắp nơi trong thành phố hay bất kỳ đoạn đường nào cũng có toilette miễn phí, sạch sẽ, chứng tỏ nếp sống văn minh hiện đại.

Ấn tượng thứ hai: Điện tử tân tiến – hiện đại

Đến thăm khu trung tâm điện tử Pavillion, ai cũng phải... choáng ngợp với thành tựu điện tử tân kỳ và tiến bộ vượt bậc của Hàn Quốc. Từ việc kiểm tra sức khỏe, dụng cụ nhạc khí, xe hơi đủ kiểu đổi màu, cho đến hệ thống sensor (cảm ứng âm thanh, hình ảnh từ xa) đều rất hiện đại, mà có thể nói là một trong những nước



Tại Nhà Xanh – Blue House (Dinh Tổng Thống Hàn Quốc)

hàng đầu trên thế giới về sự tiến bộ thần kỳ trong 1 thời gian nhanh nhất.

Ấn tượng thứ ba: Kim chi, thịt nướng và... cay!

Nếu ai thích khẩu vị cay và kim chi, thì Hàn Quốc là nước “không thể nào không đi!” Tôi thì không hảo ăn cay và cũng chẳng thích kim chi, nhưng vẫn thích thú với... các món thịt nướng của họ. Thịt vịt hun khói, thịt bò bulgogi, và đặc biệt là thịt ba chỉ nướng – tuy rằng mỡ hơi nhiều, nhưng heo ở đảo Jeju là heo mọi và nuôi thả tự nhiên, không cho ăn thực phẩm hoá học (giống như “gà dai”, “gà đi bộ” ở Mỹ) nên mỡ nó rất dòn, có điều ai high cholesterol thì cứ cắt phần mỡ bỏ bớt. Vả lại cái vỉ nướng của họ có phần để cho mỡ chảy xuống, nên cũng không lo lắng nhiều! Cứ đến giờ ăn, đi từ đằng xa đã nghe mùi “xèo xèo” thơm phức, đi chơi cả ngày, bụng cứ sôi lên khi hít thấy mùi vị hấp dẫn này!!!

Ấn tượng thứ tư: Phụ nữ và thời trang!

Cái này thì khỏi nói rồi đó nhe – Cả 10 cô như một cho dù đã có gia đình, 2 hay 3 con đi nữa. Ối chao ơi! Sao mà cái body và làn da nó đẹp thế! Nhìn lại mình ở Mỹ... (cũng ăn uống diet giữ lăm chút?) nhưng sao ai cũng... phì nhiêu vòng eo? Còn các cô Hàn Quốc thì... eo ót phát mê! Da mặt thì sáng bóng, trông trẻ vô cùng! Hỏi thăm thì các cô ấy nói “thẩm mỹ cả chị ạ!” Thế thì phải khâm phục về kỹ thuật thẩm mỹ của họ đứng hàng đầu thế giới chứ không phải đùa đâu. Dĩ nhiên, với một body đẹp, chuẩn, thì áo quần thời trang của Hàn Quốc cũng không chê vào đâu được. Áo

khoác đủ kiểu, design đẹp, nhưng... thật khó vừa cho size của “chị em USA”!!! và giá cả thì... trung bình là \$300 - \$400 US/cái (Hehe... chờ Macy’s on sale rồi mua nhe!)

Ấn tượng thứ năm: Tác phong làm việc!

Trong chuyến đi phải trải qua 3 chặng nội địa, từ phi trường Kimpo đi Jeju, từ Jeju đi Busan, và từ Busan về lại Kimpo – chúng tôi rất sợ trễ chuyến bay vì thủ tục check-in và security (như ở Châu Âu, rất mất thời gian) thế nhưng ở đây, mọi việc rất nhanh chóng và dễ dàng. Chúng tôi cứ sợ trễ nhưng anh chàng tour guide bảo “không sao đâu, đừng lo...”

Quả vậy, chỉ sợ kẹt xe thôi, chứ đến được phi trường, thì các nhân viên của hãng máy bay địa phương AirBusan, làm việc rất nhanh nhẹn – check-in theo group, chỉ tốn 15-20 phút là xong. Thật đáng khen!

Ấn tượng thứ sáu: Những điểm du lịch

Đương nhiên, khi đi đến một đất nước nào, ai ai cũng muốn được đến những nơi thật đặc biệt, đặc thù của nước đó. Chuyến đi này chúng tôi may mắn được vào bên trong thăm Dinh Tổng Thống (Nhà Xanh – Blue House) Các bạn nào có xem bộ phim City Hunter (Thợ Săn Thành Phố) mới phát hành tháng 8 vừa qua, sẽ biết về hoàn cảnh của Nhà Xanh. Chúng tôi là đoàn khách từ USA đầu tiên được viếng Dinh Tổng Thống (các tour khác chỉ được đứng bên ngoài nhìn vào thôi!) Bởi vì muốn làm 1 chuyến đi bên trong Nhà Xanh, phải nộp danh sách xin chấp thuận cả... 3 tháng trước, và phải đúng số lượng người được nhận trong 1 ngày. Đồng thời khi vào phải trải qua hệ thống kiểm tra an ninh rất kỹ lưỡng – không được quay phim và chụp hình thì chỉ có một vài nơi quy định. Nhưng ai cũng vui vẻ vì thấy mình đúng là VIP và còn được Tổng Thống tặng mỗi người một cái cup về... uống cà phê, có logo của Nhà Xanh nữa đó!

Một địa điểm không thể thiếu được là... tập làm kim chi và mặc handbook. Quý phụ nữ chúng ta thì quá hờ hững với bộ áo dân tộc này, bởi vì... mặc vào không thấy mình mập! (dở tui!) Đến Jeju có con đường ma quái, thật là kỳ lạ... chưa có nơi nào như vậy hết! Xe lên dốc

nhé! Tắt máy hoàn toàn mà vẫn chạy mới là kỳ lạ... Chính phủ Hàn Quốc đã ra giải thưởng “ai tìm ra được lý do tại sao xe lên dốc, tắt máy vẫn chạy, nước đổ ngược, lên dốc, vẫn chảy... thì họ thưởng 1 tỷ Kwon (tương đương 100,000US) mà đến nay chưa ai trả lời được. Bạn có muốn một người được giải đó, hãy đến Jeju một lần để thử xem!

Dừng lại ở địa điểm bán chocolate làm bằng trái cây, ngon tuyệt, và không ngọt lắm, là một đặc sản có một không hai mà mọi người đều rất thích. Chưa hết đâu, ở Jeju mà ăn trái bắp nóng mới luộc xong bằng nước trái cây, ối chao ơi! Vừa dẻo vừa ngọt dịu... giá \$1.5, kể cũng ok!. Làng dân tộc ở Jeju cũng là một nét văn hóa cổ, bình dị nhưng không kém phần thích thú với cô hướng dẫn viên địa phương đã từng tham gia phim “Đại Trường Kim”, cô ta thật “chuyên nghiệp” diễn tả lại cuộc sống của phụ nữ Hàn Quốc thời trước thật sống động, đem đến những tràng cười không dứt.

Và cuối cùng là Busan, thành phố biển với những ngày Liên Hoan Phim Á Châu – nơi thường được chọn để tổ

chức các sự kiện lớn (Seagame & Worldcup 2002, APEC 2005) Khách sạn chúng tôi ở tuy chỉ có 3*** nhưng ở ngay trong khu trung tâm thành phố nên rất thuận tiện, bước ra ngoài là cả một khu phố nhộn nhịp, chỉ sợ không có sức mà đi... suốt đêm thôi. Người dân địa phương rất tử tế, lúc chúng tôi đi bộ về lại khách sạn, đang phân vân chưa biết rẽ ngã nào, thì tôi lấy cái business card của khách sạn đến trước mặt 1 người bản xứ, lập tức ông ta “ok” và “hùng dũng” dẫn cả đám đi về tận khách sạn!! Và cũng vì đây là thành phố biển, nên chúng tôi được thưởng thức các loại cá rất tươi ngọt.

9 ngày tour với những nụ cười không dứt. Ai ai cũng vui vẻ và thân thiện như người trong gia đình. Chúng tôi thật may mắn khi có được một tour guide người Việt, trẻ tuổi, nhanh nhẹn và có nhiều kiến thức về Hàn Quốc, đáp ứng được tất cả những thắc mắc của khách du lịch. Vì là private tour, nên chương trình được “du di” theo ý mình, rất thoải mái...

9 ngày tour tuy thấy dài và... nhiều tiền, nhưng có đi rồi mới biết “quá ngắn, chưa đủ và quá rẻ!” Thật đấy, không đùa đâu các bạn ơi! Bởi vì giá cả ở Hàn Quốc đắt lắm, cao hơn ở Mỹ chúng ta rất nhiều, nhất là thời trang, áo quần và mỹ phẩm, thực phẩm so với Châu Âu và những nước được gọi là “cường quốc trên thế giới” thì Hàn Quốc ngày nay, theo tôi và một số thành viên trong đoàn, đúng là một “Con Rồng Châu Á”, và ở một số điểm, sự tiến bộ về điện tử, sự văn minh trong đời sống hàng ngày phải nói là không kém gì các quốc gia hàng đầu.

Các bạn muốn du lịch Hàn Quốc? Tốt hơn hết là nên đi giữa tháng 9 đến đầu tháng 11, đẹp nhất là 2 tuần lễ giữa tháng 10, vì lúc đó lá vàng rợp cả con đường, rất đẹp! Cuối tháng 4 cũng có hoa anh đào nở rộ, nhưng thời tiết lạnh hơn mùa Thu. Mùa Đông thì khỏi nói rồi, chỉ toàn tuyết, nếu ai có thể chịu được lạnh và thích trượt tuyết thì nên đi. Còn mùa hè ư? Vừa nóng vừa mưa và giá vé máy bay đắt hơn mùa khác tới... \$500 là tối thiểu.

Cho nên, sang năm, các bạn nào muốn đi xin liên lạc Smile Travel (415)775-3501 để book trước thì có thể được giá vé máy bay rẻ, và tour lại được như ý! “*Có đi mới biết xứ người,
Mỗi nơi một vẻ, cuộc đời thêm vui!*”

CDT

Tháng 10/2011



Những nhân vật “VIP” được mời tham dự Hội Nghị APEC